

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560

## จีรปท.สกัดบาทแข็ง เอกชนผวาจุดส่งออกโตไม่เข้าเป้า5%



คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสมาคมธนาคารไทย สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นัดประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมดุสิตธานี

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวตามเป้าหมาย 3.5-4.0% ปัจจัยหลักมาจากการส่งออกปีนี้ที่

ล่าสุดช่วงครึ่งปีขยายแล้วถึง 7.8% ทำให้การส่งออกคาดว่าจะขยายตัวตามเป้าหมายเช่นกัน 3.5-4.5% เพราะช่วงครึ่งปีหลังมีแรงส่งด้านปริมาณหรือคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ขณะที่ นายเจน นำชัยศิริ ประธานสอท. กล่าวว่า เอกชนมีความเป็นห่วงถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าว่าจะไปอยู่ในระยะสั้นหรือระยะยาว โดยจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากขณะนี้ค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นมาอย่างรวดเร็ว และแข็งค่ากว่าประเทศอื่นในภูมิภาค ซึ่งจะมีผลต่อการเสนอราคาสินค้าที่จะแพงกว่าประเทศคู่แข่ง

ทั้งนี้ยังเชื่อว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมาตรการและเครื่องมือในการดูแลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน จึงอยากให้ธปท.นำเครื่องมือและมาตรการมาใช้ให้ทันท่วงทีในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติ โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่มีปริมาณมากหรือเร็วกว่าปกติ ส่วนผลกระทบน้ำท่วม พบว่า จ.สกลนคร มีสมาชิกสอท.ได้รับผลกระทบประมาณ 60-70 ราย ซึ่งจะมีเสียหายแต่ก็มีการฟื้นฟูเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แน่นอน

ในวันเดียวกัน น.ส.กัญญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก แลกตัวเลขการส่งออกว่า สภาผู้ส่งออก ได้ปรับทิศทางการเติบโตของมูลค่าการส่งออกปีนี้เป็นเติบโตร้อยละ 5 จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่อการส่งออกของไทย คือการแข็งค่าของเงินบาท และความผันผวนในระยะสั้นที่กระทบต่อความเสี่ยงของผู้ประกอบการรายย่อย ส่งผลต่อการกำหนดราคาและทำสัญญาซื้อขายช่วงครึ่งปีหลังและปี 2561 โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 8 และหากเทียบกับประเทศคู่แข่งที่ค่าเงินอ่อนค่า ทำให้ผู้ส่งออกไทยเสียเปรียบด้านราคา นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 ส่วนราคาน้ำมันที่ทรงตัวส่งผลต่อกำลังซื้อจากกลุ่มลูกค้าในตะวันออกกลาง

น.ส.กัญญภัคกล่าวว่่า สำหรับการส่งออกในเดือนมิถุนายน 2560 ว่่า มีมูลค่า 20,282 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่าการส่งออกในรูปแบบเงินบาทมีมูลค่า 693,428 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.9 ส่งผลให้การส่งออกครึ่งปีแรกมีมูลค่า 113,547 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตร้อยละ 7.83

ทั้งนี้ สมาผู้ส่งออก โดยมูลค่าการส่งออกในช่วง 6 เดือนหลัง เฉลี่ยต้องมีมูลค่า 18,841.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนและภายใต้สัมมุติฐานค่าเงินบาทอยู่ระหว่าง33.40-33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และราคาน้ำมัน 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปัจจัยบวกสำคัญที่ทำให้การส่งออกขยายตัวดีขึ้น คือ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก และความเชื่อมั่นต่อสินค้าไทยมีมากกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าของกลุ่มแข่ง ส่งผลให้มีคำสั่งซื้อสินค้าไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

### เลาะรั้วเกษตร : จากปิดคดี'ปู'ถึงปลัดคนใหม่

ขณะที่กำลังนั่งเขียนบทความชิ้นนี้อยู่ ในช่วงสายๆ ของวันอังคารที่ 1 สิงหาคม มีข่าวอยู่หลายเรื่องที่ผมเผ่าติดตามความคืบหน้า และคิดอยู่ว่า น่าจะเอามาเขียนถึงไม่ว่าเรื่องคดีโครงการรับจำนำข้าว ที่อดีตนายกขยงลักษณ์ ชินวัตร กำลังขึ้นแกลงปิดคดีด้วยวาจาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก่อนจะกลับไปเผ่ารอดด้วยใจระทึกสำหรับวันพิพากษาที่กำลังจะมาถึงใน วันที่ 25 สิงหาคมนี้...แล้วยังเรื่องปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ ที่จะมาแทนคุณธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ซึ่งโดนตั้งไปเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยขณะที่กำลังพิมพ์ต้นฉบับอยู่นี้ ก็ต้องเงี่ยหู-เหลือบตา คอยติดตามข่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้ จะมีเรื่องนี้เข้าหรือไม่ ถ้ามี จะเป็นใครที่จะได้ขึ้นนั่งเก้าอี้ตัวนี้... นอกจากนั้นยังมีข่าวเรื่องสถานการณ์อุทกภัยความเดือดร้อนเสียหายของพี่น้องเกษตรกรไทยจำนวนมากในพื้นที่น้ำท่วมใหญ่สิบกว่าจังหวัดที่กำลังเผ่ารอความช่วยเหลือที่ทันทวงทีจากรัฐบาลและจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อมีหลายเรื่องและบางเรื่องต้องเขียนไป พร้อมกับชะเง้อหูตาติดตามว่ามีข้อสรุปออกมาหรือยังแบบนี้ เลยตัดสินใจว่า ถ้างั้นก็เขียนแบบ"ย่าใหญ่"เอาเท่าที่ข้อมูลเอื้ออำนวยไปก่อนก็แล้วกัน เรื่องแกลงด้วยวาจาปิดคดีจำนำข้าวของขยงลักษณ์ ชินวัตร ก็ไม่ผิดไปจากที่ผมและหลายๆคนได้คาดหมายกันไว้คือ โดยภาพรวมก็เป็นแค่เกมในการปลุกกระแสเรียกคะแนนสงสารจากมวลชนคนเสื้อแดงทีให้การสนับสนุนอดีตนายกปูเท่านั้น หากได้มีเนื้อหาอะไรทีจะส่งผลสะท้อนถึงการตัดสินใจพิพากษาขององค์คณะตุลาการในคดีนี้ไม่ ที่ว่าเช่นนี้ เพราะตลอดเวลาาร่วมชั่วโมงที่อดีตนายกปูแกลงปิดคดีนั้น เนื้อหายังคงเป็นเช่นเดิมเหมือนทีเคยให้ปากคำการไต่สวนในศาลฯ ตลอดจนการสัมภาษณ์สื่อต่างๆ วนเวียนซ้ำๆกับการยืนยันว่่า เธอบริสุทธิ์ไม่ได้ทำอะไรผิด เพราะดำเนินโครงการจำนำข้าวตามนโยบายทีได้ให้สัญญาประชาคมไว้ จึงยกเลิกไม่ได้ ทั้งเป็นโครงการทีเป็นประโยชน์ต่อชาวนา ตลอดจนไม่ได้ละเลยเพิกเฉยหรือปล่อยปละให้เกิดการทุจริตอย่างมโหฬารดังข้อกล่าวหา ทั้งกล่าวหาว่าการดำเนินคดีกับตนนั้น เป็น

การดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมจากทั้งป.ป.ช.และผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง เธอจึงเป็นแค่เหยื่อของเกมการเมือง ฯลฯ

ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้มีที่เด็ดที่จะตอบให้กระจ่างเลยว่า แล้วการทุจริตโกงกินอย่างมหาศาลในโครงการจำนำข้าวนั้น ช่วงที่เธอมีอำนาจได้จัดการแก้ไขหรือจัดการเอาผิดใคร อย่างไร อันเป็นการระงับยับยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างมหาโหดบ้างหรือไม่

ผมถึงว่า เนื้อหาที่แถลงไม่น่าจะส่งผลอะไรต่อรูปคดีอีก แต่เหตุผลที่อดีตนายกฯ “ปู” ต้องร้องขอต่อศาล มาแถลงด้วยวาจาปิดคดีครั้งนี้ ก็คือ การสร้างภาพมวลชนที่แห่กันมาให้กำลังใจ เพื่อปลุกกระแสตลอดจนการบีบน้ำตาในศาล เพื่อเรียกความสงสาร นี่ต่างหากคือ เป้าหมายหลัก นำเสียดายที่ “ฟ้าดินไม่เป็นใจ” เกิดอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานฐานใหญ่ของผู้ที่สนับสนุนเธอ ทำให้จำนวนคนที่บรรดาพลพรรคของเธอช่วยกันกะเกณฑ์มาได้ มีไม่สูงมากขนาดที่จะสร้างภาพได้ใหญ่โตนัก...แต่กระนั้นยังต้องดูกันอีกครั้ง วันที่ 25 สิงหาคม ที่จะถึงนี้จะมีการเล่นเกม “มวลชน” อะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดส่งผลกระเทือนต่อการพิพากษาในวันนั้น หรือไม่

สำหรับเรื่องปลัดกระทรวงเกษตรฯคนใหม่ ล่าสุดกรมฯยังไม่พิจารณา แต่มีข่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ได้เสนอชื่อนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ จากรองปลัดฯ ขึ้นมาเป็น อย่างไรก็ตาม พล.อ.ฉัตรชัยให้สัมภาษณ์ว่า ที่เสนอชื่อไปนั้น กรมฯยังไม่พิจารณา คาดว่า คงไปพิจารณาสัปดาห์หน้า

แม้ข่าวก่อนหน้านี้อธิบายว่า ที่มีการเลือกเลิศวิโรจน์ เพราะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีชลประทานมาก่อน ฉะนั้นสเปกจึงเข้ากับสถานการณ์ขณะนี้ที่กำลังเกิดปัญหาอุทกภัยใหญ่หลายจังหวัดทั่วประเทศ และโดยเฉพาะนายฯประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็มีนโยบายให้เร่งรัดแผนบริหารจัดการน้ำแห่งชาติ 12 ปี สร้างระบบน้ำที่สมบูรณ์ แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซาก เพื่อความมั่นคงของประเทศด้วย...

อย่างไรก็ตาม ตอนที่เป็อนธิบดีกรมชลประทานเมื่อปี 2558 ซึ่งเกิดปัญหาภัยแล้งครั้งใหญ่ ก็เคยมีเรื่องที่นายฯประยุทธ์ไปตรวจงานแก้ปัญหาที่เชียงใหม่ และแสดงความไม่พอใจนายเลิศวิโรจน์ที่บรรยายเรื่องการแก้ไข จัดการน้ำ วกวน ไม่รู้เรื่องจนบึกตักทุ่หงุดหงิด ถึงกับสั่งให้หยุดพูด ก็ไม่รู้เพราะเรื่องนี้หรือเปล่า ทำให้การแต่งตั้งยังชะงักอยู่แต่ถ้า นายเลิศวิโรจน์ได้เป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯสมใจ ก็คงจะต้องทำงานหนักขึ้น ให้เข้าตานายกฯ เพื่อแก้ไขเรื่องที่เคยเสียรั้งวัดในครั้งนั้นด้วย

**สาโรช บุญแสง**